

หัวข้อปริญญาโท : เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ชนะภัย ดันอร่าม  
ผู้จัดทำปริญญาโท : นายสุวิวัฒน์ เกตุทอง รหัส 48-07024-60363  
: นายมะรอสดี อูมา รหัส 48-07024-60365  
: นายบัสรอน ยูโซ๊ะ รหัส 48-07024-61958  
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
สาขา : วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์  
ปีการศึกษา : 2551

### บทคัดย่อ

การสื่อสารในยุคปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเส้นทางการสื่อสารได้มีเกิดขึ้นมามากมายหลายช่องทาง เช่น การสื่อสารทางด้านโทรศัพท์ การสื่อสารทางด้านวิทยุโทรทัศน์ การสื่อสารทางด้านเครือข่ายเป็นต้น และการสื่อสารที่มีการนิยมใช้กันเป็นส่วนมาก หรือแพร่หลาย นั่นก็คือการสื่อสารทางเครือข่าย จะเห็นได้ว่าการสื่อสารทางด้านนี้มีการพัฒนารูปแบบ หรือแนวทางวิธีการสื่อสารที่หลากหลาย โดยเฉพาะเว็บไซต์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งของการสื่อสารบนเครือข่าย ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์เป็นไปอย่างแพร่หลาย และได้มีการนำระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้งาน ทั้งทางด้านข้อมูลข่าวสาร ธุรกิจ และแม้กระทั่งในด้านการศึกษา เพื่อช่วยในการบริการในด้านต่างๆ ทำให้เกิดความสะดวกและง่ายต่อการรับทราบข้อมูลข่าวสาร จะเห็นได้ว่าเว็บไซต์มีประโยชน์และมีความสำคัญต่อการสื่อสารในอีกรูปแบบหนึ่ง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน่วยงาน ที่ยังขาดสื่อกลางสำหรับการติดต่อสื่อสารกันระหว่าง อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ถึงการดำเนินการต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของนักศึกษา หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในคณะ รวมถึงข่าวสารทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ซึ่งมีความสำคัญมากสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างบุคคล

ทางคณะผู้จัดทำจึงได้เล็งเห็นประโยชน์ของเว็บไซต์ที่สามารถที่จะเป็นจุดศูนย์กลางของการสื่อสารภายในคณะฯทั้งหมด เช่น ประกาศแจ้งถึงข้อมูลข่าวสารของคณะฯนักศึกษาในคณะฯ เป็นศูนย์กลางการดาวน์โหลดเอกสาร โปรแกรม สำหรับการเรียนการสอน ข่าวสารทางด้านเทคโนโลยี ฐานข้อมูลต่างๆ ของคณะฯ การรับสมัครงาน ฝึกงาน และนอกจากเว็บไซต์จะเป็นประโยชน์แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว เว็บไซต์จะถูกออกแบบให้มีประโยชน์แก่บุคคลภายนอก ที่จะสามารถเข้ามาดูข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของทางคณะฯ ได้จากที่บ้าน โดยไม่ต้องเสียเวลามาดูประกาศจากบอร์ดหน้าคณะ ทำให้เกิดความสะดวก และง่ายต่อการติดต่อ